

BÁO CÁO

Kết quả xác minh thông tin phản ánh qua đường dây nóng (Tin số 50 ngày 02/7/2021) tại tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2205/UBND-NC ngày 05/7/2021 về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng (Tin số 50 ngày 02/7/2021, tin phản ánh không ghi địa chỉ, số điện thoại người phản ánh), nội dung: Việc phân lô bán nền trái phép tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản vẫn tiếp tục diễn ra tràn lan trên quy mô lớn nhưng không bị ngăn chặn xử lý, như hiện nay nhiều đối tượng đã hùn hạp mua 28,5ha tại tổ 5, ấp 7 của ông Chín Lợi với giá 60-70 tỷ đồng. Diện tích này là đất nông nghiệp và một phần đất rừng sản xuất, các đối tượng đã cắt cây cao su, tập kết xe cộ hơn 1 tháng, hiện đang làm đường để phân lô bán nền... Đề nghị kịp thời ngăn chặn, xử lý...

Xét Báo cáo số 421/BC-PTNMT ngày 07/7/2021 của Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Hớn Quản báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh như sau:

Thửa đất người dân phản ánh thuộc tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp, hiện tại có 04 trục đường, gồm: 01 trục đường chính hướng Đông Tây (điểm đầu từ tuyến đường nhựa hướng từ Ngã tư quận nhất vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp) có bề rộng khoảng 6m và chiều dài khoảng 500m; 03 trục đường nhánh hướng Bắc Nam có bề rộng khoảng 6m và chiều dài mỗi trục đường khoảng 400m. Tất cả 04 trục đường này đều có hiện trạng là đường đất (nền đường chưa đổ phún sỏi hoặc các vật liệu khác) đã được san gạt và vét mương thoát nước 02 bên đường; điểm đầu của trục đường chính chưa đầu nối vào tuyến đường giao thông chính và có hàng rào kẽm gai, cổng lưới B40 để ngăn cách. Ngoài ra, trên thửa đất này còn có 03 trục có dấu hiệu hình thành đường, gồm: 02 trục hướng Đông Tây (điểm đầu từ tuyến đường nhựa hướng từ Ngã tư quận nhất vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp) và 01 trục hướng Bắc Nam, các trục này đã được cắt cây cao su nhưng chưa san gạt.

UBND xã Tân Hiệp cho biết thửa đất được người dân phản ánh nêu trên thuộc diện tích đất rừng sản xuất chưa giao về địa phương quản lý. Trước đây thửa đất này do ông Nguyễn Văn Lợi (tên gọi khác là ông Chín Lợi) quản lý, sử dụng; nhưng hiện nay ông Chín Lợi đã chuyển nhượng cho người khác, do đó UBND xã Tân Hiệp chưa rõ chủ sử dụng của thửa đất này.



Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra không phát hiện các bãi tập kết nguyên vật liệu và các phương tiện, trang thiết bị dùng để thi công các tuyến đường nêu trên và chủ sử dụng đất vắng mặt tại hiện trường.

Từ kết quả xác minh, UBND huyện Hớn Quản nhận thấy việc san gạt các tuyến đường giao thông nội bộ theo hướng Bắc Nam – Đông Tây như trên là chưa thực sự phù hợp với mục đích đất rừng sản xuất, có dấu hiệu của hiện tượng phân lô bán nền trái quy định. Tuy nhiên, hành vi trên chưa đủ cơ sở để xác định hành vi vi phạm hành chính hành tự ý mở đường giao thông trái quy định. Do đó, UBND huyện Hớn Quản đã yêu cầu UBND xã Tân Hiệp làm việc với chủ sử dụng đất, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật nêu phát hiện các đối tượng có hành vi đầu nối các đường nội bộ vào các đường giao thông chính, phân lô bán nền (tại Công văn số 1193../UBND-KT ngày 14/7/2021 gửi kèm).

Trên đây là báo cáo kết quả xác minh thông tin phản ánh qua đường dây nóng (Tin số 50 ngày 02/7/2021) trên địa bàn tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, UBND huyện Hớn Quản kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, thông tin để người phản ánh được biết. / *nghe*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT.UBND huyện;
- Phòng TNMT;
- LĐVP, CV (Quang);
- Lưu: VT.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

nghe
Nguyễn Vũ Tiến

